



รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านเขาชนหมาก อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม คำนึงถึงระบบคุณธรรม	๑. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง	๑) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา ๒) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก.ศ.กำหนด ๓) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ๔) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	
	๑.๒ การกำหนดตำแหน่ง	๑) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	
	๑.๓ การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู	- ข้าราชการครูจำนวน ๑ ราย ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ได้แก่ นางสาวปณัฐญา แบนขุนทด	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๒.๑ ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>- ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านเขาขานหมากได้รับตำแหน่งการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>๑. นางสาวบุญพริกา เหมเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. นายวรพงษ์ มีกลิ่นหอม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>ข้าราชการครูย้ายออกจากโรงเรียนบ้านเขาขานหมาก จำนวน ๑ ราย ได้แก่</p> <p>๑. นายวีรวัฒน์ สว่างศรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>ข้าราชการครูย้ายเข้าโรงเรียนบ้านเขาขานหมาก จำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>๑. นางสาวณัฐพร ดอนโสม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. นางสาวฐิติมา คล้ายสุบรรณณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ</p>	
	<p>๒.๒ การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>- โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ</p>	<p>ดำเนินการจ้างต่อเนื่อง</p>	<p>- โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ</p>	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	งบประมาณ	หมายเหตุ
	- โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย		ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท - โครงการจ้างครู สอนภาษาไทย ภาคเรียนละ ๗๒,๐๐๐ บาท (งบประมาณ เทศบาล)	
๒. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๑.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ วิชาเอกของตนเอง ทั้งออนไลน์และออนไซต์ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาชานหมากเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยปกติจะดำเนินการในวันอังคาร - ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะครู ส่งผลให้เกิดการลดระยะห่างระหว่างผู้อำนวยการกับคณะครู คณะครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 	โรงเรียนไม่ใช้ งบประมาณ	

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ (ความก้าวหน้า)	งบประมาณ	หมายเหตุ
	๑.๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้งรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) และแจ้งผลการประเมินให้คณะครูทุกคนทราบผลการประเมิน	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	
๓. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ	๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาซานหมาก เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ วิชาเอกของตนเอง ทั้งออนไลน์และออนไซต์ นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	
๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดี	๑. วินัยและการรักษาวินัย ๑.๑ การได้รับโทษทางวินัย	- ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาซานหมากทำผิดวินัยหรือได้รับโทษทางวินัย - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ	โรงเรียนไม่ใช้งบประมาณ	

ข้อมูลการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาخانหมาก ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่	ชื่อ-สกุล	วัน เดือน ปี	ชื่อหลักสูตรการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุวิมล พราหมสกุล นางสาวบุณชริกา เหมเวียง จันทร์	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๒	นางสาวอริศรา เมฆฉาย	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๓	นางสาววิภาสินี ประสิทธิ์ ผล	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการ TEACHER TRAINING WORKSHOP PST ๑๓๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๔	ว่าที่ ร.ต. คุณากร ปกป้อง	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการ ทั่วไป	ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน กปน.หน่วยเลือกตั้ง
๕	ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านเขาخانหมาก	๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมินการเรียนรู้และประเมินสุขภาพจิตของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๖	นางสาวปณัฐรา แบนุนทด	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๗	นางสาวสุวิมล พราหมสกุล	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	การประชุมทบทวนการจัดทำแผนจัดชั้นเรียนของ สถานศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๘	นายวรพงษ์ มีกลิ่นหอม	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกพอเพียง โรงเรียนสุจริต	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๙	นางอัญชลี ลอยแก้ว	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย	กลุ่มโรงเรียนอำเภอเสื่อ-อู่ทอง

ที่	ชื่อ-สกุล	วัน เดือน ปี	ชื่อหลักสูตรการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน	หมายเหตุ
	นางสาวบุณฑริกา เหมเวียง จันทร์			
๑๐	ว่าที่ ร.ต. คุณากร ปกป้อง	๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการ “บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับ ประถมศึกษา	เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๑๑	นางสาวปณัฐฐา แบนุนทด	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจิตวิทยา และการสื่อสาร สร้างห้องเรียนแห่งความสุขเพื่อ ประเมินและแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๒	ว่าที่ ร.ต. คุณากร ปกป้อง	๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการ “บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับ ประถมศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๓	นางสาวสุวิมล พรหมสกุล	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๔	ว่าที่ ร.ต. คุณากร ปกป้อง	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	แนวทางการดำเนินงานคัดกรองวัดแวว ความสามารถพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๕	นางสาวหยาดรุ้ง กลีบเมฆ	๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	โครงการการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐาน สมรรถนะ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ”	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
๑๖	นายวรพงษ์ มีกลิ่นหอม	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒

ที่	ชื่อ-สกุล	วัน เดือน ปี	ชื่อหลักสูตรการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน	หมายเหตุ
๑๗	นางพัฒน์พร ทองลิ้ม นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นแก้ว นางสาวอริศรา เมฆฉาย นางสาวสุวิมล พรหมสกุล	๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิด พหุปัญญาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๑๘	นางสาวปณัฐธา แบนุนทด	๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR	ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น เลิศ โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา ๑
๑๙	ว่าที่ ร.ต. คุณากร ปกป้อง	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	อบรมการใช้งานคลังสื่อดิจิทัล OBEC CONTENT CENTER สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒